

ป้ายทะเบียนรถ....บอกอะไร

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ค. 2552

เรื่องของตัวเลข ซึ่งเราจะเห็นว่า มักจะเกี่ยวข้องกับรอบๆตัวของเรา ไม่ว่าจะเป็น วัน เดือน ปีเกิด บ้านเลขที่ ไปรษณีย์ บัตรประจำตัวประชาชน

ทะเบียนรถก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่นักโหราศาสตร์หลายๆท่านกล่าวว่าจะมีอำนาจ และมีอิทธิพลบางอย่าง ซึ่งก่อให้เกิดผลโดยตรงกับเจ้าของยานพาหนะ หรือเจ้าของผู้ขับขี่ หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า เลขทะเบียนรถส่งผลถึงโชคชะตาต่างๆ จากความเชื่อเหล่านี้ จึงทำให้หลายๆคน พยายามจะหาเลขทะเบียนรถที่สวยงาม ไม่ว่าจะต้องเสียเงินมากเท่าไรก็ตาม แต่บางคนก็ต้องการทะเบียนรถสวยๆเพื่อแสดงถึงฐานะของตนเอง โดยไม่คำนึงถึงความเชื่อ ทางโหราศาสตร์แต่อย่างใด

ในทางโหราศาสตร์ ถือว่าตัวเลข คือ ดาวพระเคราะห์ ดังนั้นเมื่อเราทราบความหมายของดาวพระเคราะห์ เราก็จะทราบความหมายของเลขตัวนั้นๆด้วย คือ **1 - อาทิตย์ , 2 - จันทร์ , 3 - อังคาร , 4 - พุธ , 5 - พฤหัส , 6 - ศุกร์ , 7 - เสาร์ , 8 - ราหู , 9 - พระเกตุ และ 0 - มฤตยู**

ซึ่งต่างเห็นพ้องต้องกันว่า **เลข 3 - 7 - 0 เป็นเลขที่ร้าย** ในตำราโหราศาสตร์ คือ อังคาร เสาร์ และ มฤตยู เมื่อนำมาตีความหมาย **เลข 3** จะหมายถึง การทะเลาะเบาะแว้ง **เลข 7** คือ ความทุกข์ยาก และ **เลข 0** คือ อุบัติเหตุ

ความสูญเสียต่างๆ ในบางตำรามองว่า **เลข 8 เป็นเลขที่ร้ายเช่นเดียวกัน** เพราะหมายถึง ราหู แต่ก็เห็นว่าความร้ายแรงยังเป็นรอง เลข 3 - 7 - 0 อยู่มากที่สุด

ส่วนบางตำราที่อิงไปทางชาวจีนกลับเชื่อว่า เลข 8 เป็นเลขแห่งความร่ำรวย เป็นเลขที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ในต่างประเทศ ดาวราหู หมายถึง พระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ ผู้มั่งคั่งร่ำรวยไปด้วยอำนาจ และทรัพย์สิน ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ ถือเป็นลัทธิสวนตัว ใครจะเชื่อตำราไหนก็คงไม่มีใครว่ากัน

สำหรับตัวเลขอื่นๆนั้น ต่างก็มีความหมายเช่นเดียวกัน

เลข 1 หมายถึง ความเป็นใหญ่และชื่อเสียง

เลข 2 หมายถึง ความมีเสน่ห์ คล่องแคล่ว และคำขायดี

เลข 4 หมายถึง การเจรจา ติดต่อกันไป

เลข 5 หมายถึง ความมีศีลและคุณธรรม

เลข 6 หมายถึง เงินทองและความสวยงาม

เลข 9 หมายถึง การเดินทางไกล การไปต่างประเทศ ชีพจรลงเท้า อยู่ไม่ติดที่

เรามีวิธีการพยากรณ์ง่ายๆ เพียงแค่นำตัวเลขทุกตัวของทะเบียนรถมารวมกัน บวกให้เหลือแค่สองจำนวน จะพยากรณ์ลักษณะของเจ้าของยานพาหนะ แต่เมื่อรวมเป็นหนึ่งเดียว จะหมายถึงลักษณะเฉพาะของยานพาหนะ เช่นทะเบียน 4ก-4754 เราจะได้ $4+4+7+5+4 = 24$ ให้อ่านค่าทำนายที่ 24

แต่หากจะทราบลักษณะเฉพาะของยานพาหนะ ให้นำ 2+4 จะได้ 6 เป็นต้น จากนั้นก็อ่านคำทำนาย ด้านล่าง

เลข 1 : สะดุดตา ราคาแพง มักจะเป็นสีแดงหรือค่อนข้างร้อน ขับขี่รวดเร็ว เจ้าของหญิง ไว้ตัว

เลข 2 : เจ้าของผู้ขับขี่เป็นผู้หญิง หรือเกี่ยวข้องกับผู้หญิง เป็นของชาวต่างชาติ มีปัญหาเรื่องน้ำ

เลข 3 : จะเจ็วชนบ่อย คนขับมุทะลุ ขับแข่งซ้าย แข่งขวา นำหวาดเสียว กวนอารมณ์ผู้พบเห็น มีอุบัติเหตุบ่อยๆ

เลข 4 : รถคันนี้คนขับพูดเก่ง ในรถมีกระดาษเอกสารต่างๆ มีของรับประทานได้ มีเสื้อผ้าของใช้หลายอย่าง

เลข 5 : เป็นยานพาหนะของพระ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา เป็นครูอาจารย์ ทนายความ ผู้พิพากษา นักศึกษา

มักมีเหตุการณ์ที่ไม่ทราบสาเหตุเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด จะมีสิ่งเกี่ยวกับศาสนา หนังสือต่างๆ อยู่ในยานพาหนะนั้นๆ

เลข 6 : มีเครื่องเสียงไพเราะ สวยงามสะอาด คนขับที่มีความสุข เป็นยานพาหนะที่ซื้อด้วยเงินสด เจ้าของเป็นคนมีเงิน

มีความรักใคร่กันดี มีความรักเกิดขึ้นในขณะที่เดินทาง

เลข 7 : เป็นรถของเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมหนัก เป็นรถที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยได้หยุด รถซื้อเงินผ่อน ระวังอุบัติเหตุที่ร้ายแรง

เลข 8 : มักกวนอารมณ์คนอื่น ทำให้ผู้ร่วมทางนั้นหงุดหงิด มีการเจ็วชนบ่อย เป็นยานพาหนะที่ผู้ขับขี่ไม่ชอบใจ

มีปัญหาอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องระบบไฟฟ้า

เลข 9 : เป็นยานพาหนะของเจ้าพ่อหรือนักเลง ผู้มีอิทธิพล มีแม่ย่านางแรง ต้องหาของขลังมาไว้ และต้องกราบไหว้ บอกกล่าวทุกครั้งที่ใช้

เลข 10 : ถูกใช้งานหนักอยู่เสมอ การขับขี่ไม่ค่อยเป็นไปตามกฎจราจร เจ็วชนบ่อย ขับเร็ว มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ ไฟฟ้า และแสงสว่าง

เลข 11 : ยอมให้คนอื่นแซงขึ้นหน้า หรือถูกตัดหน้าบ่อยๆ ลักษณะเจ้าของหญิงไว้ตัว อารมณ์ร้อนแรง เจ้าระเบียบ

เลข 12 : รถนักเลง ขับหวาดเสียว ถูกเจ็วชนบ่อยๆ ระวังอุบัติเหตุ การถูกปล้นจี้ ถูกลักขโมย

เลข 13 : ผู้ขับขี่เป็นทหาร ตำรวจ ข้าราชการ หรือนักตกต่ง นักพูดโฆษก นักเขียน ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสาร

ติดต่อ หรือโรงพิมพ์ การขนส่งการคมนาคม ในรถมีเอกสาร และเครื่องอุปโภค บริโภค เช่น เสื้อผ้า ยารักษาโรค เครื่องมือสื่อสาร

เลข 14 : เป็ขรถของนักข่าว พ่อค้า หรือนักพนัน ครู อาจารย์

เลข 15 : รถสำหรับให้บริการผู้อื่น จึงเป็นไปได้ที่จะเป็น รถรับจ้างหรือให้เช่า มีเครื่องเสียงไพเราะ ใช้ในการท่องเที่ยว หาคความสนุกสนาน

เลข 16 : ยานพาหนะที่ได้มาฟรีๆ หรือซื้อขายง่าย ถูกใช้งานหนักอยู่เสมอ ไม่ค่อยได้ทำความสะอาด บ่อยนัก สีค่อนข้างมืด

เลข 17 : คนขับหงุดหงิดง่าย อารมณ์ไม่แน่นอน ใครเห็นมักจ่าง่าย

เลข 18 : เป็นรถนักเลง หรือผู้มีอิทธิพล ให้หาของขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชา ในยานพาหนะ ก่อนออกเดินทาง

ให้พูดแต่สิ่งที่ดีเป็นมงคล

เลข 19 : เป็นรถของผู้มีอำนาจ มียศตำแหน่ง เป็นของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ยานพาหนะนั้นถูกใช้งานหนัก หรือเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง

เลข 20 : เป็นรถที่ใช้งานหนัก ไม่ค่อยได้หยุด เป็นรถของชาวต่างชาติ หรือผู้หญิง มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำ มีผู้หญิงนั่งประจำ

เลข 21 : มีการขับขึ้นหน้าหวาดเสียว ชอบแข่งข้ายแข่งขวา ขึ้นหน้าผู้อื่น เจี้ยวชนบ่อย

เลข 22 : เป็นยานพาหนะเพื่อการโฆษณาติดต่อสื่อสาร เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ

เลข 23 : เป็นยานพาหนะของครู ผู้พิพากษา นักศึกษา มีของขลังศักดิ์สิทธิ์ อยู่ประจำยานพาหนะ มีหนังสือตำราวิชาการต่างๆมากมาย

เลข 24 : เป็นยานพาหนะที่มีเครื่องเสียงไพเราะ มีเสียงเพลงเปิดอยู่เสมอ ขับด้วยเงินสด เป็นของคน รวยด้านศิลปะ ความบันเทิงต่างๆ การแสดงหรือ ภาพยนตร์

เลข 25 : เป็นยานพาหนะของพนักงานหนัก รถไม่ค่อยได้รับการทำความสะอาด เจ้าของทำงานเกี่ยวกับ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เครื่องจักรกลต่างๆ

เลข 26 : คนขับหุดหงิด ขับชี่รวดเร็ว เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียบ่อย เจี้ยวชนบ่อย ให้ระวังอุบัติเหตุ

เลข 27 : เป็นยานพาหนะของผู้มีอิทธิพล หัวหน้า ผู้นำ แม่ย่านางแรง ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

เลข 28 : ยานพาหนะที่ใช้งานหนัก ไม่ค่อยได้หยุดพัก เสียบ่อย

เลข 29 : เจ้าของเป็นคนต่างชาติ หรือเป็นผู้หญิง มีปัญหาเรื่องน้ำรั่ว น้ำหยด หรือน้ำแห้งบ่อยๆ มักถูกผู้อื่นขับตัดหน้า หรือยอมให้ผู้อื่นแซง

เลข 30 : ขับเร็ว เจี้ยวชนบ่อย ไม่ค่อยได้หยุดที่ใดนาน

เลข 31 : มีของกินของใช้ อยู่ในยานพาหนะ มีเครื่องมือสื่อสาร เอกสารการติดต่อโฆษณา มีการกระทบกระทั่งกับผู้อื่น ด้วยอาวุธ หรือคำพูด ระวังการบาดเจ็บจากยานพาหนะคันนี้

เลข 32 : ระวังรถจะเกิดอุบัติเหตุ โดยที่ผู้หญิงเป็นคนขับ หรือมีคู่กรณีเป็นผู้หญิง

เลข 33 : มักเกิดเรื่องราวที่ไม่ค่อยสบายใจ อันมีสาเหตุมาจากรถ หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับคนอื่น ในขณะที่ขับรถ ระวังอุบัติเหตุทั้งทางใกล้ และทางไกล

เลข 34 : เจ้าของรถพุดเก่ง พุดจาจะฉาน ไม่ค่อยเป็นทุกข์เป็นร้อนกับชีวิต ขณะขับรถควรมีสมาธิ เพราะยังมีดวง การเกิดปัญหาจากรถ

เลข 35 : ขับชี่รถไม่ค่อยระมัดระวัง คนขับรถไม่ใช่เจ้าของรถ

เลข 36 : ชอบขับรถเร็ว ใจร้อน เกิดการเจี้ยวชนกันบ่อยๆ ภายในรถมีอุปกรณ์ความบันเทิงมากมาย

เลข 37 : ระวังเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง

เลข 38 : เป็นรถที่เกี่ยวข้องกับการทำมาค้าขาย ต้องเดินทางไกลบ่อยๆ

เลข 39 : เจ้าของรถเป็นคนมีอำนาจ มีอิทธิพล พุดจาน่าเกรงขาม

เลข 40 : เป็นยานพาหนะที่ถูกใช้งานสมบุกสมบันพอสมควร ผู้ใช้รถคันนี้ ควรหมั่นทำบุญสุนทาน จะช่วยลด

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

เลข 41 : เป็นรถของพวกข้าราชการหรือนักข่าว มีการติดต่องานกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นประจำ ภายในรถเต็มไปด้วยเอกสารต่างๆมากมาย

เลข 42 : เป็นรถที่เต็มไปด้วยความบันเทิงเรียงมธต่างๆ ผู้ขับขี่ มีอารมณ์สุนทรีย์ จิตใจละเมียดละไม ละเอียดอ่อนกับสภาพแวดล้อมรอบๆตัว

เลข 43 : หลีกเสี่ยงอุบัติเหตุได้ยาก แต่ไม่หนักหนาอะไร พยายามหมั่นตรวจสอบเครื่องยนต์ กลไก บ่อยๆ

เลข 44 : รถเต็มไปด้วยเสียงเพลงไพเราะ ผู้คนนิยมชมชอบรถคันนี้ ผู้ขับขี่ไปที่ไหนมักได้รับการต้อนรับ

เลข 45 : เจ้าของรถเป็นคนฝักใฝ่ในศาสนา หรือเกี่ยวข้องกับศาสนาอยู่เนืองๆ ภายในรถเต็มไปด้วยพระ

คำทำนายทายทัก จะถูกหรือไม่ถูกอย่างไร อย่าคิดเป็นเรื่องจริงจัง เอาเป็นว่าทุกครั้งที่เราขับรถ พยายามเตือนใจไม่ประมาท เคารพกฎจราจร และอย่าดื่มเครื่องดื่มมึนเมาขณะขับรถ อย่าลืม เมา... ไม่ขับ

ที่มา www.horasaadrevision.com